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171. fundur Breiðafjarðarnefndar, haldinn 17. júlí 2019 í Rifgirðingum 
Mætt:  Erla Friðriksdóttir formaður, Róbert Arnar Stefánsson, Ragnhildur Sigurðardóttir, 
Rebekka Eiríksdóttir, Eyjólfur Bjarnason og Magnús A. Sigurðsson. 
 
Fundarritari: Theódóra Matthíasdóttir 
 
Formaður setti fund kl. 12:00. 
 
Fundargerð 170. fundar  
Afgreiðsla:  
Fundargerð lögð fram og samþykkt. 
 
Stækkun verndarsvæðis Breiðafjarðar  
Þann 26. febrúar sendi Breiðafjarðarnefnd tveimur sveitarfélögum, Vesturbyggð og 
Snæfellsbæ, erindi þar sem óskað var eftir afstöðu þeirra varðandi hugmyndir að 
stækkun verndarsvæðis Breiðafjarðar. Svar hefur borist frá báðum sveitarfélögum sem 
taka jákvætt í erindið.  
 
Erindi frá Reykhólahrepp: auglýsing vegna breytinga á aðalskipulagi 
Erindi lagt fram.  
Afgreiðsla:  
Máli frestað og unnið áfram í gegnum tölvupóst.  
 
Öryggis- og umgengnisbæklingur 
Drög að uppsettum bækling á íslensku og ensku lögð fram.  
Afgreiðsla: 
Nefndin gerði nokkrar athugasemdir sem komið verður til Anok margmiðlunar. 
 
Fræðsluþing um framtíð Breiðafjarðar 
Afgreiðsla:  
Nokkrar dagsetningar ræddar og samþykkt að leita eftir samþykki umhverfis- og 
auðlindaráðuneytisins hvað endanlega dagsetningu varðar.  
 
Landvarsla í samstarfi við Umhverfisstofnun 
Formaður gerði grein fyrir fundi sínum og Guðríðar Þorvarðardóttur með fulltrúum 
Umhverfisstofnunar.  
Afgreiðsla: 
Samþykkt að óska eftir nánari upplýsingum frá Umhverfisstofnun ásamt 
kostnaðaráætlun fyrir verkefnið. 
 
Fundi slitið kl. 14:00 
 


